

อุมมี

เตรียมเคลื่อนไหวกวใหญ่
ค้านเข้าน้ำมันปาล์ม

นายมานิต วงษ์สุริรัตน์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์ม จังหวัดตรังและผู้จัดการบริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด เผยไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลแก้ปัญหาราคาน้ำมันบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร โดยการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ เชื่อว่าเป็นการทำลายกลไกทางตลาดและสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร เพราะน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศนั้นยังเหลืออยู่จำนวนมาก ถ้ารัฐบาลนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานน้ำมันบรรจุขวดและโรงงานน้ำมันปาล์มดิบต้องบีบราคาซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาที่ถูกลง เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ แต่กลับส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกปาล์มอย่างมาก

นายมานิตยังกล่าวอีกว่าการที่รัฐบาลนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริง เพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบนั้นอิงราคาตลาดโลก ซึ่งก็เท่ากับราคาในประเทศไทย ปัจจุบัน เมื่อรัฐบาลบีบราคาน้ำมันในประเทศ ผู้ประกอบการ

จำเป็นที่จะต้องระบายสินค้าออกไปนอกประเทศเนื่องจากมีราคาสูงกว่าและคุ่มค่าต่อการลงทุน ทั้งนี้ ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลควรยอมรับความจริงว่าสินค้าบางอย่างจำเป็นต้องปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกของตลาดโลก/โพสต์ทูเดย์ 20 มีนาคม 2555

ศาลกากรจับเรืออินโด
ลอบขนน้ำมันเถื่อนแสน
ลิตรกลางทะเลภูเก็ต

หน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนางนันท์ฐิตา คงเมือง นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายนิมิต แสงอำไพ ผู้อำนวยการสืบสวนปราบปราม 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือเหล็กบรรทุกน้ำมัน ลักลอบหนีศุลกากร สัญชาติอินโดนีเซีย พร้อมน้ำมัน 100,000 ลิตร และลูกเรืออีก 7 คน ซึ่งลูกเรือให้การสารภาพว่าได้นำน้ำมันเถื่อนมาขายให้กับเรือประมง

อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าเรือเหล็กที่จับกุมได้นั้นสามารถบรรจุน้ำมันได้ 500,000 ลิตร

แต่ขณะเข้าจับกุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 นั้น เหลือน้ำมันอยู่ในเรือประมาณ 100,000 ลิตร อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ส่งด่านศุลกากรภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ ส่วนมาตรการในการเฝ้าระวังผู้ลักลอบหนีภาษีนั้น ได้มีการประสานงานกับหลายฝ่าย ทั้งทหารเรือและตำรวจน้ำในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยจะมีการลาดตระเวนถี่ขึ้น โดยเฉพาะการเข้มงวดตรวจตราเรือที่วิ่งไปรับน้ำมันตามท่าเรือต่างๆ/เสียงใต้รายวัน 17 มีนาคม 2555

ทุ่ม 8.4 หมิ่นล้านพัฒนา
ภาคใต้ ‘อันดามัน’ –
เพชรเกษม 41 จัทบทวน
เมกกะโปรเจกต์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 นายชลิตรัตน์ จันทบุเบกษา รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงมติคณะรัฐมนตรีหลังจากที่มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีใจความสำคัญว่า กรม.สัญญาฎเกิดมีความเห็นชอบกรอบแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 117 โครงการ โครงการพัฒนาในวงเงิน 84,064 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 10 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 24,873 ล้านบาท และโครงการของแต่ละจังหวัด 107 โครงการ เป็นวงเงิน 59,263 ล้านบาท แบ่งเป็น ภูเก็ต 67 โครงการ 47,683 ล้านบาท พังงา 13 โครงการ 3,817 ล้านบาท กระบี่ 10 โครงการ 3,439 ล้านบาท ตรัง 6 โครงการ 334 ล้านบาท ระนอง 11 โครงการ 3,990 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนคลองเกาะผี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ก่อสร้างโครงการถนนสายหลักทางด้านใต้ ทางยกระดับ 600 เมตร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอด้วย ในคำแถลงการณ์ นายชลิตธรณ์ ยังกล่าวอีกว่า ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทำรายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2555 ส่งให้สำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง ภายในสองสัปดาห์เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 2555

ในวันเดียวกัน เครือข่ายประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ในนามเพชรเกษม 41 ประมาณ 20 คน รวมทั้งคนที่หน้ามหาวิทยาลัย ถืองธงสัญลักษณ์พร้อมป้ายผ้าแสดงข้อความ “หยุดแผนพัฒนาภาคใต้ฉบับนายทุน” นายวิโชคศักดิ์ ธรรงค์ไพรี คณะทำงานเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการพยายามผลักดันให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการใหญ่ผู้เสนอนั้นเป็นตัวแทนกลุ่มนายทุนที่ได้รับประโยชน์เป็นหลัก จึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้และเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคใต้ได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน / ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) 21 มีนาคม 2555

■ **มาเลย์-สิงคโปร์เตือน**
เสี่ยงเที่ยว 4 จว.ภาคใต้
หลังจากเกิดเหตุคาร์บอมบ์ที่โรงแรมลีการ์เด็น ในอำเภอหาดใหญ่ และการวางระเบิดใน

จังหวัดยะลาในวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ที่อาร์ วีคลี่ เว็บไซต์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รายงานว่า รัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ออกคำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายัง 4 จังหวัดทางใต้ของไทย ประกอบไปด้วย สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หากไม่มีความจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความรุนแรง นอกจากนี้ ในเว็บไซต์สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้รายงานว่า มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีก 27 คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/กรุงเทพฯธุรกิจออนไลน์ 4 เมษายน 2555

■ **หยุดยาวคนแห่เที่ยว**
หลีเป๊ะ เจียด 2 หมื่นคน
เงินสะพัด 200 ล้าน
ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นักท่องเที่ยวแห่จำนวนมาก

เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ เขตอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล โดยไม่หวังต่อเหตุการณ์คลื่นสึนามิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ นายจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง รับผิดชอบดูแลการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ได้ไปควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

นายจรัญกล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์เดือนภัยสึนามิ มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่ยังคงเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเกินจากความคาดหมาย ในช่วงวันหยุดยาวอาจจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 10,000 – 20,000 คน คาดว่าเงินสะพัดประมาณ 200 กว่าล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในระบบเตือนภัยและการดูแลความปลอดภัยทั้งจากภาครัฐและเอกชน เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในดูแลอพยพนักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกันที่จังหวัดตรัง ก็มีนักท่องเที่ยวรอขึ้นเรือไปเที่ยวชมความสวยงามของ

ถ้ำมรกต ประมาณ 3,500 คน แม้นักท่องเที่ยวจะลดลงจากเดิมถึง 40% หลังจากที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิ คาดว่าในช่วงวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นวันละไม่ต่ำกว่า 20,000 คน / ไทยรัฐออนไลน์ 14 เมษายน 2555

■ **ชู้รัฐ 7 วัน ไม่แก้ปัญหากุ้ง ราคาตกต่ำ เจอมืออบปิดสะพานติณฯ แห่ง**

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ โดยขีดเส้นตายให้เวลารัฐบาลแก้ปัญหาภายใน 7 วัน และปิดป้ายประกาศล่วงหน้าเตรียมปิดสะพานติณสุลานนท์ที่ จ.สงขลา อีกครั้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เคยยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำหลายครั้ง แต่รัฐบาลก็ไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ในขณะที่ราคากุ้งยิ่งตกต่ำลง จึงรวมตัวกันออกมาเรียกร้องอีกครั้ง

นายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ กล่าวว่า ทาง

เครือข่ายฯ เรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคากุ้งขาวให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยประกันราคากุ้งขาวขนาด 50 ตัว/กก. ราคาต้องไม่ต่ำกว่า กก.ละ 160 บาท กุ้งขาวขนาด 60 ตัว/กก. ราคาต้องไม่ต่ำกว่า กก.ละ 150 บาท กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กก. ราคาต้องไม่ต่ำกว่า กก.ละ 140 บาท และให้ทางรัฐบาลพร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางการตลาดของอุตสาหกรรมกุ้ง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ตัวแทนเกษตรกรและเกษตรกร ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลต้องให้คำตอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นต้นไป หากยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็จะดำเนินการปิดสะพานติณสุลานนท์เพื่อกดดันรัฐบาลดังที่เคยทำมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน/ ผู้จัดการออนไลน์ 20 เมษายน 2555

■ **เมืองอีซานของจีนสนใจ เชื่อมสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้องกับภูเก็ต**

นายเซียง เตอ รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชน

แห่งนครอีซาน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเยี่ยมชมการระวชน.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงความสนใจในการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องภูเก็ต-อีซาน ทั้งนี้นายเซียง เต๋อ กล่าวว่ ภูเก็ตมีทัศนียภาพที่แตกต่างจากอีซานซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ทางด้านโบราณคดี มีภูเขาล้อมรอบ ส่วนภูเก็ตนั้นเป็นเมืองทะเล และมีวัฒนธรรมไทย-จีนที่น่าสนใจ ซึ่งมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมจีนแท้ จึงให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวภูเก็ต และเชื่อว่าการเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องในครั้งนี้ ภูเก็ตจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้น และจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากนครอีซานเป็นเมืองที่สำคัญของประเทศเมืองหนึ่งด้วย

ทางด้าน น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ กล่าวว่ การเชื่อมสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับอีซานนั้นต้องหารือกับระดับจังหวัดว่าพร้อมรับกับความสัมพันธ์ดังกล่าวหรือไม่ และ

ขณะนี้ภูเก็ตมีเมืองพี่เมืองน้องแล้ว 9 เมือง โดยเป็นของจีน 2 เมือง คือไต้หวันและเวียดนาม /เสียงใต้รายวัน 20 เมษายน 2555

■ รุกป่าเฉลิมพระเกียรติ ป่าดงเบซาร์กว่า 40 ไร่

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังเทพสตรี กรม ร.5 ได้นำกำลังเข้าไปปิดล้อมสวนป่าเฉลิมพระเกียรติป่าดงเบซาร์ หลังจากได้รับคำสั่งของ พ.อ. วิชาญ สุขสง ผบ.ฉก.ร.5 ที่ได้สืบทราบว่ามีนายทุนว่าจ้างคนงานบุกรุกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า 40 ไร่ เพื่อทำสวนยางพารา บริเวณ หมู่ 8 บ้านละโล๊ะ ต.ป่าดงเบซาร์ อ.สะเตา จ.สงขลา การปิดล้อมเข้าไปได้ใช้เส้นทาง ป่าดง-ถ้ำเขารูปช้าง ห่างจากวัดเขารูปช้างซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านสวนยางพาราของชาวบ้าน เมื่อสิ้นสุดเขตสวนของชาวบ้านพบว่า จากเดิมที่มีป้ายบอกชื่อสวนปาย นั้น ถูกย้ายจากจุด

เดิมประมาณ 500 เมตร ลักษณะสวนปายยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่เมื่อเดินเข้าไปลึกยังจุดหมายที่ได้สืบทราบมา พบว่ ป่าถูกโค่นทำลายลงจำนวนมาก มีต้นยางพาราอ่อนปลูกเรียงรายพร้อมทั้งปากกล้วยจนสุดแนวเขตชายแดนประเทศไทย ที่เนินเขาพรหมแดนไทย-มาเลย์กันอยู่พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนงาน 2 คน ดำเนินคดีในข้อหาร่วมบุกรุกผืนป่าแผ้วถางป่าซึ่งเป็นที่สงวนอยู่ในเขตป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทั้งสองไม่ยอมเปิดเผยว่านายทุนเป็นใคร บอกแต่เพียงว่าตนได้รับจ้างแผ้วถางต้นยางพาราอ่อน ได้รับค่าจ้างต้นละ 5 บาท จำนวน 2,000 ต้น เจ้าหน้าที่ทหารคาดว่ นายทุนคงอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ดังกล่าวมากนัก สำหรับสวนปาย นั้น มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ ขนานแนวชายแดนไทย-มาเลย์ สภาพปายยังคงอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้ชุมชน จึงเป็นแหล่งที่นายทุนหลายคนต่างหมายปอง/ ไทยรัฐออนไลน์ 22 เมษายน 2555 ☺